



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

11 มกราคม 2563



หมายเหตุ

ประเด็นข่าว

วันเด็กแห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง NBT, เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ sanook, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ mcot, เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ news.bectero

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 ที่สถาบันราชานุกูล และกล่าวว่า ได้ให้สถาบันราชานุกูล มีนวัตกรรมการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยพันผูก ใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปกครองเด็กวัย 3 – 5 ขวบ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของลูก เน้นให้สมาชิกในครอบครัวมีการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างพ่อแม่ลูกผ่านการเล่น สร้างความผูกพันทางอารมณ์ ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันในชีวิตประจำวัน และเปิดตัวเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ลูกเล่น by ราชานุกูล” เป็นช่องทางสื่อสารออนไลน์ของประชาชนกับทีมสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็ก นำเสนอแนวทางการเล่นและการเลี้ยงดูลูกในรูปแบบคลิปวิดีโอที่สนุกสนานได้ความรู้ พร้อมเคล็ดลับจากครูพ่อแม่ที่น่าสนใจ

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์สปริงนิวส์, เว็บไซต์nationweek, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์thethaiger

-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบูลธร อธิบดีกรมอนามัย แนะนำหน่วยงาน สถานศึกษา และสถานที่จัดงานวันเด็ก ตรวจสอบเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน พื้นผิวของเครื่องเล่นต้องไม่มีรอยแตกหัก หรือมีส่วนที่ยื่นออกมา ไม่หลุดลอกหรือเก๋างจนขึ้นสนิม และหลีกเลี่ยงการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยลูกโป่งอัดก๊าซไฮโดรเจน เนื่องจากติดไฟง่าย จะทำให้เกิดการระเบิดได้นอกจากนี้ ก่อนออกจากบ้าน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 อย่างใกล้ชิด หากเป็นสีส้มและสีแดง ควรให้เด็กสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

ฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, เว็บไซต์ทันเศรษฐกิจ, เว็บไซต์ thaigov, เว็บไซต์ acnews

-เสนอข่าว นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. แนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์ฝุ่นจากแอปพลิเคชัน Air4Thai หรือเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5” หากอยู่ในพื้นที่สีเหลือง สีส้ม สีแดง ควรหลีกเลี่ยงหรืองดกิจกรรมกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่ควรอยู่นอกบ้านเป็นเวลานาน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ควรพักผ่อนอยู่ในบ้าน ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ดูแลทำความสะอาดบ้านให้ปลอดฝุ่น หมั่นสังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์

-เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ค่าฝุ่น PM 2.5 ของกทม.ช่วงเช้าวันที่ 10 ม.ค. ทุกเขตยกเว้นเขตลาดพร้าวมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน โดยเขตพระนคร ภาษีเจริญ และบางกอกน้อย มีค่าฝุ่นเกิน 90 มคก./ลบ.ม. อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งกรมอนามัยระบุว่าคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ ให้ประชาชนทุกคนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้เขตที่มีค่าฝุ่นเกิน 90 มคก./ลบ.ม. ประสานโรงเรียนงดจัดกิจกรรมกลางแจ้งและย้ายไปจัดกิจกรรมภายในอาคารแทน

ด้านนายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นในกทม.และปริมณฑลมีค่าเกินมาตรฐาน โดยเฉพาะในช่วงวันเด็กแห่งชาติ อาจมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่จะมาร่วมงาน ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดมาตรการในการควบคุมฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ว่า วันนี้ค่าฝุ่น PM2.5 ยังอยู่ในระดับสูง ขอให้ตำรวจเร่งรัดออกข้อกำหนดสั่งห้ามใช้รถที่ปล่อยควันดำ รถที่ถูกจับต้องขึ้น watch list เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสภาพรถเพื่อต่อทะเบียน ขอความร่วมมือประชาชนส่งข้อมูลรถปล่อยควันดำไปที่สายด่วน 1584 และช่วงนี้ต้องป้องกันตัวเอง ใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-เสนอข่าว นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ หน.ผู้ตรวจราชการ สธ. และผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 3 เป็นประธานเปิดอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ จ.พิจิตร พร้อมกล่าวว่า สิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจ คือ การนำสารสกัดกัญชามารักษาโรคทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย ทั้งด้านการออกฤทธิ์ ผลข้างเคียง ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ รวมถึงการผลักดันพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ส่วนเรื่องปลูกกัญชานานละ 6 ต้น ยังมีข้อจำกัดทางกฎหมาย สธ.กำลังพิจารณาช่องทางในการนำร่องปลูกกัญชาทางการแพทย์ สำหรับประชาชนขอให้ใช้สารสกัดกัญชาตามคำสั่งแพทย์ โดย จ.พิจิตร มีคลินิกให้คำแนะนำในรพ.ทุกแห่ง และรพ.พิจิตร สามารถจ่ายน้ำมันกัญชาหรือสารสกัดกัญชาแก่ผู้ป่วยได้

ด้าน นพ.ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผอ.สถาบันกัญชาทางการแพทย์ กล่าวว่า หลายหน่วยงานกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพราะกัญชามีสารสำคัญทางการแพทย์อยู่มาก หากใช้สารกัญชาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะลดการใช้ยาต่างประเทศได้มาก

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thainews</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา เผยว่า ได้ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกบุกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ จัดส่งผลผลิตให้กับกรมการแพทย์แผนไทยฯ ในการปรุงเป็นยาไทย 16 ตำรับ เป็นแห่งแรกของไทยที่มีการดำเนินการและบริหารจัดการร่วมกับวิสาหกิจชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ ได้รับอนุญาตจากอย.ให้ปลูกกัญชารุ่นแรก 320 ต้น จะปลูกให้เต็มพื้นที่ 20,000 ต้นต่อไป และในอนาคตจะนำวิสาหกิจชุมชนอื่นที่มีความพร้อมมาผลิตกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ด้วย</p>	
<p>โรคติดต่ออันตราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ pptvhd36, เว็บไซต์ thainews, เว็บไซต์ mthai, กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สธ. และนักวิ่งกว่า 4,000 คน วิ่งโล่ง ระยะทาง 5 กม. ภายใน สธ. เพื่อรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคไข้ซิกา พร้อมกล่าวว่า การวิ่งโล่งเพียงวันเดียวไม่สามารถกำจัดยุงได้ แต่จะเป็นการปลูกจิตสำนึกว่าร่างกายที่แข็งแรงต้องควบคู่ไปกับสุขภาพดี ไร้โรคภัยด้วย ขณะวิ่งออกกำลังกาย หากเจอขยะ ภาชนะรองรับน้ำ ก็ให้ช่วยกันเก็บทำลาย</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากข้อมูลปี 2562 มีผู้ป่วยจากโรคที่นำโดยยุงลายจำนวนมาก แม้จะไม่มีผู้เสียชีวิต แต่ป่วยเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าของปีที่ผ่านมา ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่หน้าแล้งและคาดการณ์ว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะหนักและนาน ถือเป็นโอกาสที่ประชาชนจะช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายก่อนจะมีฝนตก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมควบคุมโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล นพ.ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เผย กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายบริเวณกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้บุคลากร ประชาชน เห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง ป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตราย</p>	
<p>เชื้อไวรัสโคโรนาในจีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สยามธุรกิจ คอลัมน์ inside transport</p> <p>-เสนอข่าว นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บ.ท่าอากาศยานไทยฯ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายอนุนิ ชาญวีรกุล รองนายกฯ และรมว.สธ. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งเดินทางมาติดตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่อาจจะมาจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณจุดคัดกรองหน้า Gate G 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ</p>	
<p>การส่งภาพความรุนแรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย การนำเสนอหรือส่งต่อภาพความรุนแรง รวมถึงภาพผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกินความจำเป็น ทำให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพจิตต่อสังคมในวงกว้าง อาจทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความกังวลในการใช้ชีวิตประจำวัน คนที่กำลังเครียดหรือมีปัญหาด้านสุขภาพจิตอยู่อาจมีอาการรุนแรงมากขึ้น เมื่อเห็นภาพที่มีความรุนแรงซ้ำๆ เด็กและเยาวชน อาจเกิดผลกระทบทั้งทางด้านจิตใจ เกิดความชินชาต่อความรุนแรง และเกิดพฤติกรรมเลียนแบบความรุนแรงตามมาได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และส่งผลกระทบต่อจิตใจต่อญาติ และครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบ</p>	
<p>มะเร็งเต้านม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองประธานกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ สธ. สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านางนันทมาศจักรีย์เพื่อสร้างความรู้ให้สตรีไทยตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาการป่วยและการตายของสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม</p> <p>พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การดำเนินงานตลอด 7 ปีที่ผ่านมา กลุ่มสตรีที่มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ จะมีอัตราการรอดและอัตราการตายดีกว่ากลุ่มที่ไม่สม่ำเสมอ โดยพบอัตราป่วยมะเร็งเต้านมเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อแสนของสตรีไทยอายุ 30-70 ปี เป็นมะเร็งระยะแรก ร้อยละ 69.9 มีอัตราการรอดในกลุ่มผู้ป่วยที่ตรวจเต้านมสม่ำเสมอร้อยละ 95 ซึ่งเป็นผลมาจากการตรวจพบก้อนที่เต้านมเร็วขึ้น จึงควรส่งเสริมให้สตรีตระหนักและตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ</p>	
<p>เครื่องสำอางสมุนไพร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaiquote</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยระบบออนไลน์และฟรีเทรดโซน ส่งผลดีต่อการพัฒนาระบบการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชนและเพิ่มโอกาสต่อยอดสู่ตลาดสากล</p>	
<p>การเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, ไอเอ็นเอ็น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เด็กที่เปิดภาคเรียนใหม่อาจมีความกังวลใจ วิธีช่วยให้เด็กคลายความกังวล คือ การเล่นนิทาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กและเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ เป็นการใช้เวลาร่วมกันภายในครอบครัว สร้างความทรงจำที่ดีให้เกิดขึ้นกับเด็ก เพราะเรื่องราวในนิทานเปรียบเสมือนสถานการณ์สมมติ ช่วยให้เด็กได้ฝึกคิดตาม เป็นแบบฝึกหัดอีกรูปแบบหนึ่งที่สนุกและเข้าใจง่าย โดยเด็กที่ฟังนิทานเป็นประจำจะมีทักษะการเรียนรู้ทางภาษา มีทักษะการฟังและสรุปความ และเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีสมาธิที่จดจ่อกับการฟัง ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากในการเรียน</p> <p>นพ.อดิศักดิ์ ภัตตาตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ประโยชน์ของการเล่นนิทานคือ 1.เสริมปัญญาเด็ก 2.ทำให้เด็กช่างคิด ช่างถาม ช่างสังเกต 3.เรียนรู้ภาษา 4.ฝึกจับประเด็น 5.ฝึกสมาธิ 6.สร้างจินตนาการ 7.ปลูกฝังคุณธรรม 8.รักการอ่าน และ 9.สร้างบรรยากาศความสุขในครอบครัว</p>	
<p>วิตามินไม่ช่วยรักษาโรคตา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.สายจินต์ อีสี่ประติฐ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวว่า งานวิจัยขนาดใหญ่ในอเมริกาซึ่งสนับสนุนโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐ ได้ทดลองให้ผู้สูงอายุกินวิตามินรวมทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี พบว่า ไม่ช่วยชะลอหรือลดต้อกระจก แต่ช่วยลดความเสี่ยงการลุกลามของโรคจตุรภาพเสื่อมได้ 25% ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้น ข้อมูลทางการแพทย์ในปัจจุบันพบว่า วิตามินหรือสารอาหารบางชนิดอาจจะมีประโยชน์ในการป้องกัน บำรุงสุขภาพ เฉพาะบางภาวะ บางโรค แต่ไม่สามารถรักษาโรคตาได้ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคตาควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้วิตามิน อาหารเสริมเพื่อความปลอดภัย</p>	
<p>อาหารไม่ได้มาตรฐาน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mthai</p> <p>-เสนอข่าว อย. ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร พบว่า ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ “ไก่อร่อย ตราทิพย์เดียวรดา รมควันหนังกกรอบ” มีสารกันบูด 1,734 มก./กก. และดินประสิว 103 มก./กก. ซึ่งเกินกว่ากฎหมายอนุญาต จัดเป็นอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบ ผลิตภัณฑ์ “รวมมิตรโคโคนัท ไอศกรีม” ไม่เข้ามาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค และเข้าข่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ด้วย จึงออกประกาศเตือนให้งดบริโภคอาหารทั้ง 2 ชนิด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อสุขภาพได้</p>	